

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 9 กันยายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14014

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 37.62 Ad Value: 47,025

PRValue (x3): 141,075

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ



วันก่อน ขุนเกษตรฯ ได้ติดตาม ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของ ส.ป.ก.เนื้อที่ 972 ไร่ ที่ ส.ป.ก.ได้ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และ ส.ป.ก.ได้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานระหว่างภาครัฐ อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รวมไปถึงถึงภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อพลิกพื้นที่ดินให้เกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ทำกิน ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมาได้มีการออกแบบวางผังพื้นที่โครงการไปแล้ว 2 แปลง ปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์จำนวนทั้งสิ้น 96 ราย มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร

ไทรทอง จำกัด เพื่อขอใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินโดยยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งภายในแปลงได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกร แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ การลดรายจ่ายเพื่อเสริมความมั่นคงในด้านอาหารของครอบครัว การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ระยะสั้น เช่น การปลูกพืชผสมผสาน และการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ระยะยาวเพื่อเป็นรายได้หลักของครอบครัว อาทิ การปลูกกล้วยหอมทอง ด้วยระบบการตลาดนำการผลิต ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าครบวงจรระหว่างสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด ซึ่งเข้ามาส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องการปลูกกล้วยหอมทองพร้อมรับซื้อผลผลิตจากสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด เพื่อทำตลาดส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังมีไก่ไข่ และพืชผัก ที่จะใช้ระบบตลาดนำการผลิตเช่นเดียวกับกล้วยหอมทอง การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นของ ส.ป.ก. ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และเข้มแข็ง มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมไปถึงการทำ การเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบต่อทั้งตัวผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เพื่อเศรษฐกิจเกษตรแบบยั่งยืน และ เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งต่อตัวเกษตรกรและประเทศภายในที่ดิน

ของ ส.ป.ก. สืบต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Smart & Strong Together” รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทยก้าวไกลมั่นคง ณ อาคาร Impact Challenger Hall 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2562 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลผลิตและสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกร อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ตลอดจนขยายผลให้ประชาชนในสังคมเมืองได้เห็นถึงพลังของพี่น้องเกษตรกร เข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมและสินค้าเกษตรหลากหลายชนิด อาทิ สินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานทั้งสดและแปรรูป มาให้เลือกอุดหนุนในราคาเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค จุดบริการให้ความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมฝึกอบรมถึงกิจกรรมการแข่งขันมากมาย โกรสสนใจไปเที่ยวได้นะครับ งานนี้ร่วมของดีจากเกษตรกรไทยไว้ให้ ช้อป ชุม ชิม มากมาย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เขาวาน และประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 9 กันยายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14014

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 37.62

Ad Value: 47,025

PRValue (x3): 141,075

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายไอลาส ทองรงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เป็นประธาน เปิดกิจกรรมและมอบกระปุก ตามโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ทำบัญชีส่งเสริมการออม” และ “สร้างพลังการออม : ออมเงิน ออมความดี” ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 100,000 ราย เพื่อความ เป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องหมายของความตั้งใจ ทำความดี พร้อมกับกล่าวว่า โครงการทำบัญชี ส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส สมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความจงรัก ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยใช้บัญชี เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออมตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อทุกคน และส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์ของการทำบัญชีและ การออมเงิน เกิดการต่อยอด สร้างเครือข่าย ขยายผลในการสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อลด รายจ่าย ลดหนี้สิน มีเงินออม ซึ่งเป็นการสร้าง ภูมิคุ้มกันในการรู้จักการใช้จ่ายเงินแบบพอเพียง สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

ขุนเกษตรรา